

ความเป็นมาของวันแม่

กล่าวกันว่า นางแอนนา เจ็ม. อาร์ดิส
คุณครูชาวอเมริกันแห่งรัฐฟิลาเดลเฟีย ได้ใช้
ความพยายามร่วม 2 ปี เพื่อเรียกร้องให้มี
“วันแม่” ขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยในปี
ค.ศ.1914 (พ.ศ. 2457) โดยประธานาธิบดีวูด
โรว์ ดิลสัน ได้มีคำสั่งให้ถือเอาวันอาทิตย์ที่
2 ของเดือนพฤษภาคมเป็น “วันแม่แห่งชาติ”
และดอกไม้สำหรับวันแม่ของชาวอเมริกันก็คือ
“ดอกคาร์เนชั่น” เป็นสัญลักษณ์วันแม่ โดยมี
2 แบบคือ ถ้าแม่มีชีวิตอยู่ ให้ใช้ดอกคาร์เนชั่น
สีชมพู แต่ถ้าแม่ถึงแก่กรรมไปแล้วให้ใช้ดอก
คาร์เนชั่น สีขาว



ความเป็นมาของวันแม่ (ต่อ 2)

สำหรับในประเทศไทยมีการจัดงานวันแม่ครั้งแรก โดยกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ 10 มีนาคม พ.ศ. 2486 ที่สวนอัมพร แต่เนื่องจากการขัดแย้งกันกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำให้ต้องงดจัดในปีต่อไป และต่อมาแม่จะมีหลายหน่วยงานได้พยายามริเริ่มจัดขึ้นอีก แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร รจนทั้งได้มีการเปลี่ยนแปลงกำหนด

“วันแม่” หลายครั้ง



ความเป็นมาของวันแม่ (ต่อ 3)

ณเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493
คณะรัฐมนตรีสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม
เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีประกาศรับรองให้วันที่
15 เมษายนของทุกๆปี เป็น วันแม่ โดยเรียกว่า
“วันแม่ของชาติ” และมอบหมายให้สภา
วัฒนธรรมแห่งชาติเป็นผู้จัดงานเมื่อวันที่
15 เมษายน พ.ศ.2493 เป็นครั้งแรก และได้รับ
ความสำเรียดโดยดี มีประชาชนและหน่วยงาน
ต่างๆให้การสนับสนุนจัดงานกันอย่างกว้างขวาง
ตั้งแต่นั้นมา และยังมีการประกวดแม่แห่งชาติ
และคำขวัญวันแม่ เพื่อให้เกียรติและเพิ่ม
ความสำคัญของการงานวันแม่ให้ยิ่งๆขึ้นไปโดย



ความเป็นมาของวันแม่ (ต่อ 4)

ต่อมาถึง พ.ศ.2519 ทางราชการได้
เปลี่ยนใหม่ให้ถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพ
ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
คือ วันที่ 12 สิงหาคม “เป็นวันแม่แห่งชาติ”
เริ่มในปี พ.ศ.2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
วันแม่แห่งชาติ เป็นวันที่ทางราชการกำหนด
ในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี และถือเอา
เป็นวันสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย และ
กำหนดให้ใช้ “ดอกมะลิ” เป็นดอกไม้
สัญลักษณ์วันแม่



ความเป็นมาของวันแม่ (ต่อ 5)

ทำไมถึงใช้ดอกมะลิเป็นดอกไม้
ประจำวันแม่ การที่ใช้ “ดอกมะลิ” เป็น
สัญลักษณ์วันแม่ ก็เพราะดอกมะลิเป็น
ดอกไม้ที่มีสีขาวบริสุทธิ์ มีกลิ่นหอมที่หอม
ไปไกลและหอมได้นาน ผลิดอกได้ทั้งปี ดอก
ทั้งยังนำไปปรุงเป็นเครื่องยาหอมใช้บำรุง
หัวใจได้ด้วย ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เปรียบได้
กับความรักอันบริสุทธิ์ลึกซึ้งที่แม่มีต่อลูก
เป็นความรักที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตา
กรุณาที่ไม่มีที่สิ้นสุด และไม่มีพิษมีภัย มีแต่
ความชุ่มชื่นใจถึงความหอมของดอกมะลิ

